

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ มติชนรายวัน วัน เดือน ปี 25 ต.ค. 2561 หน้า 6 เรื่อง ก๊าซแอลเอ็นจี

กกพ.ถกแก้ปมแอลเอ็นจี หวังเอื้อมาบตาพุดเฟส3

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยกรณี น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จะเข้ามาหารือกับ กกพ.ถึงเรื่องการขอให้ปรับปรุงเกณฑ์การขอใบประกอบกิจการทำเรือก๊าซธรรมชาติและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว และการขอใบอนุญาตจัดหาและนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ให้มีความรวดเร็วและเปิดกว้างมากขึ้น เพื่อให้เอื้อต่อการเข้ามาลงทุนดำเนินงานทำเรือมาบตาพุด เฟส 3 ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ว่า เป็นเรื่องของนโยบาย ซึ่ง กกพ.ยินดีที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับ

รัฐบาล และหากกระทรวงพลังงานต้องการผลักดันให้มีการเพิ่มการแข่งขัน กกพ.ก็พร้อมดำเนินการ

“กกพ.พร้อมจะหารือกับ กนอ. แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับการประสานอย่างเป็นทางการ เพียงแต่เห็นข่าวปรากฏในสื่อเท่านั้น ถ้านายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานอยากผลักดันการแข่งขัน อยากให้ยุติธรรมกับผู้ประกอบการทุกราย กกพ.ก็ยินดี แต่ตอนนี้ก็ต้องให้การนำเข้าก๊าซของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินการได้เรียบร้อยก่อน เพื่อดูแนวทางการทำงาน และถ้าจะมีรายอื่นมาขอก็ต้องพิจารณาอยู่แล้ว แต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีการขอเข้ามาเพิ่ม” นายเสมอใจกล่าว

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน วัน เดือน ปี 25 ต.ค. 2561 หน้า 4 เรื่อง ก๊าซแอลเอ็นจี

กกพ.เปิดทาง”กนอ.”ถกนำเข้าLNG หนุนแผนพัฒนาท่าเรือมาบตาพุดเฟส3

ผู้จัดการรายวัน360 - “กกพ.” พร้อมเปิดทาง “กนอ.” ทหารือประเด็นการนำเข้า LNG ที่ต้องหารือกับผู้เล่นมากรายเพื่อเอื้อต่อการดึงดูดทุนพัฒนาท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3 โดยต้องดูนโยบายของกระทรวงพลังงานประกอบด้วย ซึ่งขณะนี้ต้องให้ กพพ. นำร่องนำเข้าก่อนเพื่อดูรายละเอียด ย้ำขณะนี้ก็เปิดกว้างแต่ยังไม่มีรายอื่นขอมา

นายเสมอใจ สุขสุขเมธ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยถึงกรณีที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ต้องการให้ กกพ. ปรับปรุงเกณฑ์การส่งเสริมการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้มีการเปิดกว้างมากขึ้นเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3 ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ว่า กกพ. ยินดีที่จะหารือและร่วมมือเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทุกด้าน รวมถึงนโยบายด้านพลังงานด้วย แต่ขณะนี้คงจะต้องให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ได้รับอนุมัติให้นำเข้า LNG นอกเหนือจาก บมจ.ปตท. ได้ดำเนินการนำเข้าไปก่อนเพื่อดูแนวทางดำเนินการในการที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ได้ปิดกั้นรายอื่นแต่ล่าสุดยังไม่มีใครยื่นขอนำเข้า LNG เข้ามา

“กกพ. ยินดีที่จะหารือกับ กนอ. แต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการประสานมาอย่างเป็นทางการ ซึ่งเราเองไม่มีปัญหาหากกระทรวงพลังงานต้องการผลักดันให้มีการเพิ่มการแข่งขัน กกพ. ก็พร้อมจะดำเนินการเพื่อให้ยุติธรรมกับผู้ประกอบการทุกราย แต่ตอนนี้ก็ต้อง กฟผ. ถือเป็นรายแรกในการ

นำเข้า LNG หลังเปิดให้บุคคลที่ 3 เข้ามาได้จากเดิมมีเพียง ปตท. เท่านั้นก็ต้องให้นำร่องตรงนี้ไปก่อนเพื่อดูแนวทางการทำงาน และถ้าจะมีรายอื่นมาขอก็จะต้องพิจารณาอยู่แล้ว แต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีการขอเข้ามาเพิ่ม” นายเสมอใจ กล่าว

สำหรับประเด็นการยื่นขออุทธรณ์ของบริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือจีพีเอสซี ในการเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ภายหลังจากที่ กกพ. มีมติเมื่อวันที่ 11 ต.ค. ที่ผ่านมา อนุญาตให้เข้าซื้อหุ้นได้นั้น จีพีเอสซีสามารถยื่นเรื่องขออุทธรณ์ได้ภายใน 30 วันนับตั้งแต่มีคำตัดสิน คือภายในวันที่ 10 พ.ย. นี้ ซึ่ง กกพ. กำลังรอให้จีพีเอสซีรวบรวมประเด็นอย่างครบถ้วนก่อนยื่นอุทธรณ์กลับมา

“กกพ. ยินดีจะพิจารณาให้ตัวอย่างรอบด้าน หลังจากนั้นจะตอบกลับว่าจะอย่างไร และมีข้อไหนที่จะพิจารณาอย่างไรต่อไปนั้นต้องขึ้นอยู่กับประเด็นที่จีพีเอสซีส่งมาด้วย โดยขณะนี้ยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้ ส่วนจะใช้เวลาในการพิจารณากี่วันภายหลังจากได้รับคำขออุทธรณ์นั้นจะต้องดูอีกครั้ง” นายเสมอใจกล่าว

นอกจากนี้ ความคืบหน้าในการโครงการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (เอสอีเอ) สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ที่ กกพ. ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าวงเงินรวม 50 ล้านบาทนั้น จะติดตามความคืบหน้าของการว่าจ้างที่ปรึกษาด้วย และหากคณะกรรมการเอสอีเอจะต้องหารือเพิ่มเติมกับ กกพ. ก็พร้อมร่วมมือโดยเร็วเพื่อให้โครงการเดินหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด.

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ วัน เดือน ปี 25 ต.ค. 2561 หน้า A5 เรื่อง ก๊าซแอลเอ็นจี

เปิดทางเรือเกณฑ์ค่าแอลเอ็นจี

โพสต์ทูเดย์ - กกพ.พร้อมหารือ กนอ. ปรับเงื่อนไขการนำเข้าแอลเอ็นจีรองรับการลงทุนท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ใน อีอีซี

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ.ยินดีหารือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) หากต้องการปรับปรุงเกณฑ์การขอใบประกอบกิจการท่าเรือก๊าซธรรมชาติและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) และการขอใบอนุญาตจัดหาและนำเข้าแอลเอ็นจีให้มีความรวดเร็ว และเปิดกว้างมากขึ้น

เพื่อให้เอื้อต่อการเข้ามาลงทุนดำเนินงานท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (อีอีซี) และผลักดันให้เกิดการแข่งขันมากขึ้น

“ถ้า รมว.พลังงานต้องการให้เกิดการแข่งขันและทำให้มีความยุติธรรมกับผู้ประกอบการทุกราย ก็พร้อมดำเนินการ แต่ขณะนี้ต้องให้เกิดการนำเข้าก๊าซของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ก่อนเพื่อดูแนวทางการทำงาน หากจะมีรายอื่นสนใจมายื่นเรื่องขอนำเข้าบ้างก็ต้องพิจารณาอยู่แล้ว” นายเสมอใจ กล่าว

นายเสมอใจ กล่าวถึง กรณีการยื่นขออุทธรณ์ ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี หรือจีพีเอสซี ในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท โกลว์ พลังงาน ว่า จีพีเอสซีสามารถยื่นเรื่องขออุทธรณ์ได้ภายใน 30 วันนับตั้งแต่มีคำตัดสิน คือภายในวันที่ 10 พ.ย.นี้ ซึ่ง กกพ.กำลังรอให้จีพีเอสซี รวบรวมประเด็นอย่างครบถ้วนก่อนยื่นอุทธรณ์กลับมา

อย่างไรก็ตาม พร้อมพิจารณาให้อย่างรอบด้าน ซึ่งขึ้นอยู่กับประเด็นอุทธรณ์ที่จีพีเอสซีส่งมาด้วย โดยขณะนี้ยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้ ส่วนจะใช้เวลาพิจารณาค่าขออุทธรณ์กี่วันยังไม่บอกไม่ได้เช่นกัน ■